

# บอร์ดกสทช.จับตาเคาะดีล 'เอไอเอส-3บีบี' วันนี้

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **ประธาน กสทช.นัดประชุม** บอร์ดวันนี้ เร่งวาระสำคัญควรวาง "เอไอเอส-3บีบี" เน้นต้องไม่ผูกขาดกระทบผู้บริโภค เดินหน้าเปิดประชุมแบบสาธารณะ หวังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้องค์กรส่วนปรับโครงสร้าง-ตั้งเลขฯใหม่ยังไม่คืบเพราะบอร์ดยังขัดแย้งหนัก

ศ.คลินิกนพ. สรณ บุญไชยพยกุลฯ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวที่ประชุมบอร์ด กสทช.วันนี้ยังคงเป็นการประชุมแบบเปิดกว้างผ่านการ กระจายเสียงสาธารณะตามระเบียบว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการ กสทช.พ.ศ.2555 ยกเว้นบางวาระที่ข้อมูลเกิดผลได้ผลเสียของบุคคลที่สาม ก็จะจำกัดจำนวนผู้ฟังที่เกี่ยวข้อง

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและประเทศชาติเป็นสำคัญสำหรับวาระสำคัญคือการควรวางมาตรการระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ในเครือเอไอเอสกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3บีบี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ และมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ประธานกสทช.อนุญาตให้บรรจุเอกสารเพิ่มเติมว่า การธุรกรรมนี้เข้าข่ายตามมาตรา 27 (11) ของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 หรือไม่ หากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่า HHI (Herfindahl-Hirschman Index) เกินมาตรฐาน 2500 ที่สะท้อนสัดส่วนการตลาดที่กระจุกตัวก็ ต้องกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

การประชุมครั้งนี้ ยังพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ซึ่งเป็นการหาผู้ใช้

2 วงจรดาวเทียมที่เหลื่อม และรักษาสิทธิของวงโคจรกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ต่อไป

ส่วนกระแสข่าวว่า บอร์ดจะพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบ OTT ยังไม่มีการบรรจุวาระเนื่องจากร่างประกาศดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขและยังไม่ได้หารือในอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ โดย กสทช.ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีว่า การพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มีผลกระทบการบังคับใช้ พ.ร.ฎ.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และไม่ควรขัดต่อนโยบายรัฐบาล หรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ กสทช. จนส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวม

เช่นเดียวกับยังไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กร วาระการเลือกเลขฯ กิจการ กสทช.คนใหม่ เพราะเคยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช.มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญต่อสาธารณะหรือผู้ประกอบการ แต่หวังว่าจะมีโอกาสหารือเมื่อการประชุมบอร์ด กสทช. สามารถเดินหน้าไปได้ตามปกติ

กรณีที่มีมติเพื่อผู้บริโภคมองว่าการควรวางมาตรการของทรูและดีแทคส่งผลให้ค่าบริการสูงขึ้นและคุณภาพบริการลดลงนั้น ตนตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และหวังจะมีดัชนีราคาโทรคมนาคมของประเทศเป็นเครื่องมือชี้วัดมาตรฐานโดยเร็ว อีกทั้งปัจจุบันประชาชนมีอัตราการใช้บริการดาต้ามากขึ้น จึงต้องพิจารณาประกอบกัน

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อหารือร่วมกันถึงข้อมูลดังกล่าวต่อไป



# ลุ้น AISควบ3BBจบวันนี้! ‘พิชญ์’นำบักJASบุกเกาหลี

## ● บอร์ดกสทช.พร้อมเคาะ..ข้อเสนอที่ปรึกษาครบถ้วน

วันนี้! บอร์ดกสทช.พร้อมเคาะดีล AIS รวมกิจการ 3BB มูลค่า 3.2 หมื่นล้านบาท พ่วงมาตรการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม หลังที่ปรึกษาในและต่างประเทศส่งเอกสารครบหมดแล้ว ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS นำทีมผู้บริหารลุยแดน โสมขาว จับมือเคที คอร์ปอเรชั่น (KT) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ลุยตลาด AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



พิชญ์ ไพฑารามิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

อ่านต่อหน้า 28

### ลุ้น

วันนี้ (25 ต.ค.) ได้มีการบรรจวาระการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB บริษัทลูกของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นวาระที่ 4.1 ซึ่งเป็นวาระที่มีกำหนดเวลาตามกฎหมาย หรือมีความเร่งด่วน

โดยภายหลังจากบอร์ดกสทช.มีมติรับทราบดีลดังกล่าวแล้ว AIS กับ JAS สามารถทำธุรกรรมการซื้อขาย 3BB ได้ทันที ซึ่งกสทช.อาจจะแจ้งในวันถัดไปหลังจากประชุมเสร็จ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกสทช.วันนี้ (25 ต.ค. 2566) มีวาระสำคัญคือการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN กับบริษัท ทริปเปิ้ลที

บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ถือเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ และมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้มีการบรรจุเอกสารเพิ่มเติมว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้ เข้าข่ายตามมาตรา 27 (11) ของพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2553 หรือไม่ด้วย หากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่า HHI (Herfindahl-Hirschman Index) เกินมาตรฐาน 2500 ที่สะท้อนสัดส่วนการตลาดที่กระจุกตัว ก็ต้องกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

โดยการประชุมวันนี้ยังเป็นการประชุมแบบเปิดกว้างผ่านการกระจายเสียงสาธารณะ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกสทช.พ.ศ. 2555 ยกเว้นบางวาระที่ข้อมูลเกิดผลได้ผลเสียของบุคคลที่ 3 จะจำกัดจำนวนผู้ฟังที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ขณะเดียวกัน ยังมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 วงโคจร 51 และ 142 องศาตะวันออก ลักษณะจัดชุด (Package)

เป็นการหาผู้ใช้ 2 วงจรดาวเทียมที่เหลือ และรักษาสีทิวของวงโคจรกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ต่อไป

นอกจากนี้ กระแสข่าวว่าคณะกรรมการกสทช.จะมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบ OTT นั้น ขณะนี้ไม่มีการบรรจวาระ เนื่องจากร่างประกาศดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไข และยังไม่ได้หารือในอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ โดยกสทช.ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ว่าการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มีผลกระทบการบังคับใช้ พ.ร.ฎ.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และไม่ควรขัดต่อนโยบายรัฐบาล หรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่กสทช.จนส่งผลกระทบต่อภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารการประชุมบอร์ดกสทช.แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากกว่าพนักงานกสทช.และประชาชน สะท้อนถึงการทำงานอย่างเที่ยงตรง คำนึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช่อคติส่วนตัวในการพิจารณา ช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับองค์กรแห่งนี้เป็นที่พึงของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ยังคงไม่มีวาระการปรับโครงสร้างองค์กร วาระการเลือกเลขาธิการกสทช.คนใหม่ เพราะเคยการนำเสนอต่อคณะกรรมการกสทช.มาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญต่อสาธารณะหรือผู้ประกอบการ แต่หวังว่าจะมีโอกาสหารือเมื่อการประชุมคณะกรรมการกสทช.สามารถเดินทางไปได้ตามปกติ

ส่วนกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มองว่าการควบรวมกิจการบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7290

หน้า: 1 (บน), 28, 29

Col.Inch: 96.15

Ad Value: 80,958.30

PRValue (x3): 242,874.90

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุ้นAISควบ3BBจบวันนี้! 'พิชญ์'นำบีบีJASบุกเกาหลี บอร์ดกสทช.พร้อมเคาะ..ข้อเสนอที่...

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ส่งผลให้ค่าบริการสูงขึ้นและคุณภาพบริการลดลงนั้น ประธานกสทช. ระบุว่า กสทช. ตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และหวังจะ

มีดัชนีราคาโทรคมนาคมของประเทศเป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานโดยเร็ว อีกทั้งปัจจุบันประชาชนมีอัตราการโทรลดลง ใช้บริการ Data มากขึ้น จึงต้องพิจารณาประกอบกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ ได้ประสานงานไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อหารือร่วมกันถึงข้อมูลดังกล่าวต่อไป

## บอร์ดพร้อมเคาะดีล 3BB

พลอากาศโท ดร.ชนพันธุ์ ห้วยเจริญ กรรมการกสทช. เปิดเผยว่า การพิจารณาดีลควบรวมกิจการ 3BB กับ AIS ในวันนี้ จะสามารถพิจารณาได้ไม่มีปัญหา เนื่องจากได้รับเอกสารข้อสรุปจากที่ปรึกษาต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย 2.คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง 3.คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี 4. คณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐกิจศาสตร์ ครบถ้วนหมดแล้ว

"ในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะพิจารณาได้ในวันนี้ เพราะเอกสารต่าง ๆ ก็ส่งมาครบหมดแล้ว" ดร.ชนพันธุ์ กล่าว

ขณะที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทจัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า การประกาศเสนอขายกิจการ 3BB ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะนำเข้าประชุมบอร์ดวันที่ 25 ต.ค.นี้ เมื่อผ่านการอนุมัติดังกล่าวแล้ว จะเป็นการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมสองบริษัท ทำให้ได้ฐานลูกค้ารวมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสองบริษัทจะสามารถทำการตลาดได้ทันที และผสานเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ADVANC เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์มือถือ 3BB จากบริษัท อควิเมนท์ จำกัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก JAS โดยมีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

## JAS บุกแดนกิมจิ

ทั้งนี้ นายพิชญ์ได้นำคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมิน (บริษัทจัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เข้าพบ Kim Young-shub (คิม ยอน-ฮับ) CEO เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ เคที (KT) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ในการเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI ที่เป็นขีดสุดแห่งความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมบริการโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure as a Service (IAAS), บริการด้านโมเดล Model as a Service (MAAS), บริการด้านแพลตฟอร์ม Platform as a Service (PAAS)

## อ่านต่อหน้า 29

## ลุ้น (ต่อจากหน้า 28)

ไปจนถึงบริการด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service (SAAS) โดย JTS และ KT จะร่วมกันวางแผนตลอดจนกำหนด Roadmap สำหรับธุรกิจใหม่ร่วมกัน

สำหรับคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมินได้เดินทางไปบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) ในครั้งนี้ ได้มีการร่วมพูดคุยและปรึกษาเรื่อง เคที (KT) จะแชร์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Midm ซึ่งเป็นบริการ AI ระดับไฮเปอร์สเกลของบริษัทที่กำลังจะเปิดตัว

ในปลายเดือนนี้ เพื่อพัฒนาโมเดล LLM สำหรับประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มจัสมินจะทำการวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาคและสร้างหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) โดยสองบริษัทได้เตรียมวางแผนที่จะสร้างฟาร์ม GPU ในปี 2567 และช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มสร้าง Thai LLM ตามลำดับ

ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิจัยระดับโลก Statista ปริมาณของตลาด generative AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะสูงถึง 1.41 พันล้านดอลลาร์ ปี 2566 และเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น 7.65 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 ทำให้เคที (KT) คาดการณ์ว่าการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรม AI ผ่านทางความร่วมมือกับกลุ่มจัสมิน จะเป็นการร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกตลาด AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด ระบุว่าราคา Bitcoin พุ่งเหนือ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และล่าสุดอยู่ที่ 33,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดรอบ 1 ปี 5 เดือน มาจากปัจจัยข่าวศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้บริษัทayscale Investments กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ ชนะคดีในการแปลง Bitcoin trust (GBTC) เป็น Spot Bitcoin ETF มองว่าเป็นผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี เช่น บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA, JTS, บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK และ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG เป็นต้น ■



## เคาะแน่'เอไอเอส-3ปี'

นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ในวันที่ 25 ต.ค. มีวาระสำคัญคือการควมรวบกิจการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับเบิลยูเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ เอไอเอส กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3บีบี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและมีความสำคัญ ต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้ให้บรรจเอกสารเพิ่มเติม ว่า ธุรกรรมนี้เข้าข่ายตามมาตรา 27 (11) ของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2558 หรือไม่ หากกรรมการ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าดัชนีที่ใช้วัดการกระจุกตัวอุตสาหกรรม หรือเอชเอชไอเกินมาตรฐาน 2500 ที่สะท้อนสัดส่วนการตลาด ที่กระจุกตัวก็ต้องกำหนดมาตรการ เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ ยังพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142

องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (แพ็คเกจ) ซึ่งเป็นการหาผู้ใช้ 2 วงจรดาวเทียมที่เหลือ และรักษาสถิติของวงโคจรกับสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ต่อไป

นายสรณ กล่าวต่อว่า ส่วนวาระการปรับโครงสร้างองค์กร วาระการเลือกเลขาธิการ กสทช.คนใหม่ นั้น จะยังไม่มี การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เพราะเคยนำเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน หรือสำคัญต่อสาธารณะหรือผู้ประกอบการ แต่หวังว่าจะมีโอกาสหารือเมื่อการประชุมคณะกรรมการ กสทช. สามารถเดินทางไป ได้ตามปกติ ส่วนกรณีที่มีมติเพื่อผู้บริโภคมองว่า การควมรวบกิจการ ทู และ ดีแทค ส่งผลให้ค่าบริการสูงขึ้นและคุณภาพ บริการลดลง กสทช.ตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและหวังมีดัชนีราคาโทรคมนาคมของประเทศเป็นเครื่องมือ ชี้วัดมาตรฐานโดยเร็ว และประชาชนมีอัตราการโทรฯ ลดลง ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ดาต้า มากขึ้น จึงต้องพิจารณาประกอบกัน โดยประสานงานไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อหารือ.

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 751

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 ตุลาคม 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4824

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 38.31

Ad Value: 28,770.81

PRValue (x3): 86,312.43

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุ้นบอร์ด'กสทช.' เคาะดีลTTTBB เก็งบADVANC

## ลุ้นบอร์ด'กสทช.' เคาะดีลTTTBB เก็งบADVANC

#กสทช. #ADVANC #ทับทิม -  
จับตาบอร์ดกสทช. ยกวาระครบรอบ  
ADVANC กับ TTTBB วันนี้ หลัง  
ถูกบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน ด้าน  
นักวิเคราะห์ชี้หากไม่สามารถขอดีล  
ภายในปีนี้ → → → **อ่านหน้า 8**



ลุ้นบอร์ดกสทช.

(ต่อจากหน้า 1)

จากจดบันทึกมติที่ประชุม ADVANC ระยะสั้น พร้อม  
คาดผลงานไตรมาส 3/2566 กำไรโต 14.4% หนุน  
จากต้นทุนที่ลดลง ชูปีผลสูงกว่า 3-4% ต่อเนื่อง  
เคาะซื้อเป้า 240.57 บาท มีอ็อปไซด์จากดีลควมรวม  
9.65 บาทต่อหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ดกสทช. วันนี้ (25  
ต.ค.66) ได้บรรจุเรื่อง การรายงานการรวมธุรกิจระหว่าง  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ  
AWN บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัท  
ทริเบิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ  
TTTBB ไว้ในระเบียบวาระการประชุม "เรื่องค้าง  
พิจารณา" เป็นหัวข้อที่ 4.1 โดยมีเรื่องหมายกำกับ  
ว่าเป็น "เรื่องเร่งด่วน" และเป็นวาระที่ต่อเนื่องมาจาก  
การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า (12 ต.ค.66)

ทั้งนี้แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. ระบุว่า  
ผลการศึกษาของคณะกรรมการทั้ง 4 ประกอบด้วย  
ด้านข้อมูลกฎหมาย -ด้านเศรษฐศาสตร์-ด้านเทคนิค

และผลการศึกษาของทีมนักวิชาการทั้งในประเทศและ  
ต่างประเทศที่ส่งเข้าไปยังสำนักงานกสทช. นั้นแม้มี  
การตั้งข้อสังเกตด้านต่างๆ ตามกรอบการศึกษาของ  
แต่ละคณะ แต่ไม่มีข้อคัดค้านการควมรวมกิจการ  
ของทั้ง 2 องค์กร โดยเฉพาะผลการศึกษาของทีมนัก  
วิชาการ ที่ทางสำนักงานกสทช. ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ  
ช่วยศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานกสทช. ก็ได้จัดทำ  
ข้อสรุปทั้งหมด นำเสนอคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน  
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าคณะกรรมการได้ศึกษาข้อสรุป  
ทุกชุดแล้ว

### ● ADVANC ลุ้นกำไรโต 14.4%

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส  
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย  
จำกัด (มหาชน) กล่าว ADVANC จะรายงานผลการ  
ดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม  
2566 โดยคาดการณ์กำไรสุทธิที่ไม่รวมถึงการทำ  
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น กำไรจากการ  
ขาย Rabbit Line Pay (RLP) และขาดทุนจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนที่ราว 7.25 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น  
0.97% QoQ

และคาดการณ์กำไรปกติจะอยู่ที่ 7.12 พันล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 14.4% YoY แต่ลดลง 1.3% QoQ หนุนจาก  
บรรยากาศการแข่งขันด้านราคาที่ดีคลี่คลาย รวมถึง  
ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้  
พื้นฐานและค่าไฟฟ้าลดลง สำหรับรายได้ที่ลดลงเมื่อ  
เทียบไตรมาสต่อไตรมาส กุดตันจากปัจจัยตามฤดูกาล  
โดยหากบอออกมาใกล้เคียงที่คาดการณ์ กำไรปกติ  
งวด 9 เดือนแรกของปี 2566 (9M/66) จะคิดเป็น  
77.5% ของประมาณการกำไรปกติปี 2566 ที่ทำได้  
27,641 ล้านบาท

เบื้องต้นยังคงคาดการณ์กำไรปกติของ ADVANC  
จะเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และจำนวน  
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยต่อเนื่อง 3 ปี  
โดยคาดการณ์กำไรปกติที่ปี 2566 ของ ADVANC ที่

2.76 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.73% YoY และเพิ่มขึ้น  
ต่อเนื่อง 14.44% YoY และ 3.16 หมื่นล้านบาทในปี  
2567 และแตะ 3.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% YoY  
ในปี 2568 ทั้งยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่า  
3-4% อย่างต่อเนื่อง

### ● จับตาควมรวม 3BB

สำหรับการควมรวมกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์  
อินเทอร์เน็ตระหว่าง ADVANC กับ 3BB นั้นหาก  
สามารถดำเนินการได้ภายในปี 2566 นี้จะยังคงเป็น  
ปัจจัยหนุนทางธุรกิจในระยะกลาง-ยาวได้อย่างมีนัย  
สำคัญ จากการรวมฐานลูกค้าของทั้ง 2 องค์กร อีกทั้ง  
การประหยัดค่าใช้จ่ายหลังการรวมบัญชีและการแยก  
สินทรัพย์รวมถึงเสาสัญญาณเซลลูลาร์

เบื้องต้นคาดการณ์ในระยะ 1 ปีแรก ADVANC  
จะมีค่าใช้จ่ายราว 858 ล้านบาท  
จากภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้วงเงิน  
ราว 3.24 หมื่นล้านบาท แต่จะ  
ได้รับการชดเชยจากรายได้ปกติ และการ  
เพิ่มสมาชิก FBB เบื้องต้น คาดการณ์  
หาก ADVANC สามารถปิดดีลการ  
ควมรวมกับ 3BB ได้ภายในปี 2566  
จะเพิ่มมูลค่าหุ้นจากราคาเหมาะสม ณ  
สิ้นปี 2567 ที่ 240.57 บาท ได้ที่ 9.65  
บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากการปิดดีล  
ควมรวม 3BB มีความล่าช้าออกไปจาก  
ปี 2566 ไปเป็นราว ไตรมาส 1/2567  
จะส่งผลจิตวิทยาเชิงลบต่อราคาหุ้นทั้ง  
ADVANC, TTTB และหน่วยลงทุน  
JASIF ในระดับหนึ่ง ทั้งยังส่งผลเชิง  
จิตวิทยาเชิงบวกต่อราคาหุ้น TRUE  
ที่ยังสามารถรักษาศักยภาพ "ผู้นำ" ใน  
ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้อย่าง  
ต่อเนื่อง 📊



# บอร์ด กสทช.ลดยกเลิกไอเอส-3BB

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด การประชุมบอร์ดวันที่ 25 ต.ค.2566 นี้ วาระพิจารณาสำคัญคือการ (Package) ซึ่งเป็นการหาผู้ใช้ 2 วงจรดาวเทียมที่เหลือและรักษาสถิติ ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ในเครือเอไอเอสกับบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB โดยให้บรรจุเอกสารเพิ่มเติมว่าธุรกรรมนี้เข้าข่ายตามมาตรา 27 (ii) ของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.2558 หรือไม่ หากกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าดัชนีวัดระดับการผูกขาด (HHI (Herfindahl-Hirschman Index) เกินมาตรฐาน หรือมากกว่า 2500 สะท้อนการ แข่งขันที่กระจุกตัว ก็จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้เกิดความ เป็นธรรมต่อไป

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังจะพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ การประชุมยังคงเป็นแบบเปิดกว้างผ่านการ กระจายเสียงสาธารณะยกเว้นบางวาระที่ข้อมูลเกิดผลได้ผลเสียของบุคคล ที่สาม ก็จะจำกัดจำนวนผู้ฟังที่เกี่ยวข้อง เพราะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก สะท้อนถึงการทำงานอย่างเที่ยงตรงคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช้ อคติส่วนตัวในการพิจารณา

ส่วนวาระการปรับโครงสร้างองค์กร การเลือกเลขาธิการ กสทช. คนใหม่ ตลอดจนการพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม ดิจิทัลแบบ OTT (Over the Top) นั้น ยังไม่เข้าสู่การพิจารณา.

## กสทช.ถกควบ'AWN-3BB'25ต.ค.

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 ตุลาคม เตรียมประชุมคณะกรรมการ กสทช. วาระสำคัญคือการควมรวมกิจการ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ถือว่ามีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ส่วนกระแสข่าวว่าบอร์ดจะพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบ OTT นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขและยังไม่ได้หารือในอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ โดย กสทช.ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ว่าการพิจารณารอบคอบไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน บังคับใช้ พ.ร.ฎ.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ.2565 และไม่ควรถัดตอนนโยบายรัฐบาล หรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ กสทช. จนส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวม และที่ประชุมบอร์ดยังคงไม่มีวาระการปรับโครงสร้างองค์กร วาระการเลือกเลขาธิการ กสทช.คนใหม่ ส่วนกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมองว่าการควมรวมกิจการระหว่างบริษัท ทูร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทูร์ และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ส่งผลให้ค่าบริการสูงขึ้นและคุณภาพบริการลดลง ว่า กสทช.ตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และหวังจะมีดัชนีราคาโทรคมนาคมของประเทศเป็นเครื่องมือชี้วัดมาตรฐานโดยเร็ว อีกทั้งปัจจุบันประชาชนมีอัตราการโทรลดลง ใช้บริการข้อมูล (Data) มากขึ้น จึงต้องพิจารณาประกอบกัน อย่างไม่รีไถ่ ได้ประสานงานไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อหารือร่วมกัน